

สรุปข้อราชการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ได้มอบข้อราชการและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายวิเชียร ชวลิต)</u></p> <p>๑. การเตรียมความพร้อม เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร</p>	<p>- ในช่วงการเตรียมการเลือกตั้งในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจที่จะต้องสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและทุกจังหวัด ช่วยสนับสนุนให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิและเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ขอให้จัดเตรียมบุคลากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการเลือกตั้งไว้ให้พร้อม</p> <p>๒) การปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งในระดับจังหวัดและระดับกระทรวง ประสานการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๓) จัดทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผน ทั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ หากเกินกำลังความสามารถขอให้รายงานให้กระทรวงทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปดูแลอำนวยความสะดวก รวมทั้งการระมัดระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๔) จัดหน่วยปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วและบัตรเหลือยังสามารถนำไปใช้ลงคะแนนและพิสูจน์ตัวบุคคลได้ เนื่องจากมีรูปและรหัสประจำตัว ๑๓ หลักปรากฏอยู่ในบัตรอย่างชัดเจน ขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย เนื่องจากขณะนี้ประชาชนมาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจจะมีบุคคลที่อาศัยช่วงเวลานี้ลักลอบทำบัตรประชาชนผิดกฎหมาย จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและจริงจังด้วย</p> <p>นอกจากภารกิจดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยยังมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้งบุคลากรระดับต่างๆ ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>๒. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๕๔ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒) จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อจะได้แจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้ทันเหตุการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๓) จัดเจ้าหน้าที่ เครื่องมือสื่อสาร เครือข่าย โทรคมนาคม ยานพาหนะ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันภัยไว้ให้พร้อม</p> <p>ทั้งนี้ขอให้จังหวัดที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย หรือดินโคลนถล่ม รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ กระทรวงมหาดไทยทราบในทันที ที่เกิดภัย</p>	
<p>๓. สถานการณ์ตามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา</p>	<p>- ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันตามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชาปฏิบัติตาม ข้อสั่งการไปแล้วนั้น ขอให้เน้นย้ำให้จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสระแก้ว เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา พื้นที่บริเวณแนวชายแดนอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยสอดส่องดูแล หากพบว่ามีบุคคล แปรลกหน้าเข้ามาหาข่าวในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทราบโดยด่วน</p> <p>นอกจากนี้ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประสานงาน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ให้กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทราบ เพื่อการติดต่อประสานงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญ เร่งด่วนในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กองการต่างประเทศ สป.มท.</p>
<p>๔. การใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้ออกรายการจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินให้จังหวัดต่างๆ จังหวัดละ ๓ ล้านบาท ๔ ล้านบาท ๕ ล้านบาท ตามขนาดของพื้นที่ ประชากร และผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในกรณีจำเป็น เร่งด่วน ขอให้ทุกจังหวัดใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๕. การจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี</p>	<p>- ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกระทรวงมหาดไทย ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้ในห้วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับในปัจจุบันมีข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศไทยจากหลายภาคส่วน</p> <p>กระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในระยะ ๕ ปี ให้มีความชัดเจน และตอบสนองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ทั้งนี้เมื่อมีรัฐบาลใหม่และมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วจะต้องจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน ๙๐ วัน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ และจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ตามมาตรา ๑ ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>จึงขอให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และทุกจังหวัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีไว้ให้พร้อม นอกจากนี้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ จะมีการเกษียณอายุราชการ และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบางส่วน ขอให้เตรียมการในเรื่องบุคลากรไว้ให้พร้อมด้วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๖. พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการสิทธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- ตามที่ประกาศพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการสิทธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้อำนาจคณะกรรมการสิทธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สามารถเรียกเอกสารจากบุคคลหรือเรียกบุคคลใดไปแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในเรื่องที่กำลังพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ได้ หากบุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับโทษทางอาญา จึงขอให้ทุกท่านไปศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่และมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๗. เชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยและเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ</p>	<p>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย รวมทั้งการสวมใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยในโอกาสต่างๆ และในวันปฏิบัติราชการโดยอาจกำหนดให้สวมใส่ในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ตามความเหมาะสม</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดเชิญชวนประชาชนร่วมกันถวายเป็นกุศลด้วยการใส่เสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยสามารถใส่ได้ทุกสัปดาห์วันสีดำและสีน้ำเงินเข้ม</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๘. โครงการมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ “โครงการมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” โดยได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและทุกจังหวัดร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (CSR) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณบริเวณ กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธ และชุมชนโดยรอบ</p> <p>๒) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เทคโนโลยี และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และที่ ถนนวิสุทธิกษัตริย์</p> <p>๓) กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมพฤษภัสสมหาดไทย ร่วมจิตทำความดี</p> <p>๔) กิจกรรมแบ่งปันเพื่อน้อง ที่โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>๕) กิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร</p> <p>จึงขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน</p>	

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อบสาร ๕๐๕๗๗ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔